



■ ■ มีข้าราชการ “เสาชิงช้า” บอก “ไผ่ภู้า” ว่า เห็นด้วยกับการนำเสนอข่าวเรื่องปัญหาน้ำท่วมขัง กทม. แล้วระบายออกไม่ทัน หรือระบายไม่ทันใจกลุ่มนักร้องทั้งหลายที่บางคนก็เป็นส่วนหนึ่งสันนิษฐานทำลายธรรมชาติ คู-คลอง และนักร้องอีกส่วนหนึ่งปัจจุบันอยู่ริมคลองได้สร้างปัญหาให้กับคลองเช่นกัน ที่สำคัญเนื้อความซึ่งเห็นด้วยก็อยากให้ กทม. ใช้ความเด็ดขาดกับกลุ่มคนเห็นแก่ได้ “สันดาน” เสีย ทั้งขยะลงคลอง, บนถนน หรือที่สาธารณะทุกแห่งชนิดเฉียดขอบขาดให้เหมือนกับที่ประเทศสิงคโปร์ เขาบริหารจัดการ ที่นั่นทั้งถนนหนทาง ต้นไม้ที่สาธารณะทุกแห่งล้วนสะอาดสะอ้านน่าดูยิ่ง และเชื่อว่าข้าราชการ กทม. ก็คงเดินทางไปดูงานมาแล้วหลายครั้ง ถ้าเดินทางไปดูไปชมกันแล้วก็ไม่รู้เพราะเหตุใดจึงไม่นำเอาวิธีการดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม ■ ■ ส่วนเรื่องของการเมืองระดับชาติที่กำลังเป็น “ไอ้ห้อยไอ้โหน” หรือใครจะเล่นแร่แปรธาตุ “ตระบัดสัตย์” หาเหวกันอย่างไร ปล่อยให้สวรรค์ลงทัณฑ์ไป เพราะความ “หน้าไหว้หลังหลอก” ไม่ช้าไม่นานมันจะเห็นผล สำหรับพวกสกปรก “อีแอบ” อังคาก็ประชาชนสองคำก็ประชาชน พวกนี้ถ้าไม่จริงใจให้คิดฝันๆ เสียว่าคุณค่าราคาแก่ “กาลสังคม” ที่สามารถเปลี่ยนสี

ตัวเองได้ “ถึงถ้าได้ทอง” หากผยองไม่ช้าไม่นานก็สูญพันธุ์ ■ ■ นี่ก็เนื้อความที่ส่งถึง “ไผ่ภู้า” ซึ่งใจความทั้งหมดล้วนเจาะจงอยากให้ กทม. ปฏิรูปปัญหาองค์กรรวมทั้งหมด เช่น ท่อระบายน้ำต้องใหญ่ คู-คลองต้องสะอาด ถนนหนทางคูตัดไม่สกปรก ต้นไม้ขึ้นตรงเขียวขจี สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์มีระเบียบ ฯลฯ ทั้งหมดที่ว่าก็อยากบอกว่าถ้า “ไผ่ภู้า” เป็นผู้ว่าฯ กทม. ไม่ว่าจะมาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งก็สุดลำบากมหาบรรลัย เนื่องจากอำนาจของท้องถิ่นอย่าง กทม. ที่ควรมีอิสระเหมือนอารยะ แต่อนิจจามีการพูด “หาวเป็นดาวเดือน” น้ำลายฟูมปากกันมาตลอดว่าจะให้เป็นรูปการปกครองแบบพิเศษให้อำนาจดังกล่าว ท้ายก็ “บัวแฉ่งน้ำ” ไม่มีอะไรในกอไผ่ถนนบางสายต่างๆ อยู่ใน กทม. บ้าบอออกแตกกลับไปขึ้นกับกรมทางหลวง กทม. ดูแลทางเท้ากับป้ายรถเมล์ รถเมล์ลัดวันด่า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ที่ขาดไว้กรุงรังประจานความห่วยไปทั่วแม้แต่ถนนวิภาวดี ถนนใจกลางเมืองมองไปซ้าย-ขวาล้วนทุเรศหัวใจทั้งสิ้น น้ำระบายออกช้า เพราะโครงการก่อสร้างไร้มาตรฐานเวลาเมื่อเสียงคำทอ หรือแข่งชกหักกระดูก กทม. โคนเต็มๆ ก่อนใครเพื่อน ที่จริงรัฐบาลต้องให้ความสำคัญเรื่องการกระจายอำนาจให้ กทม. อย่างเต็มรูปแบบไม่ใช่แค่เทศนา การเทศนาอย่างเดียวยอธิบายได้ว่า ไม่เข้าใจปัญหาเมือง ■ ■

ไผ่ภู้า